

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคมสุขภาวะในทุกระดับของอำเภอแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง เสริมสร้างระบบสุขภาพของประชาชนเพื่อการพึ่งตนเองของประชาชนที่ยั่งยืน

ลำดับ	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	OKR	โครงการ	มาตรการ / Tactic/ Tools	How to				Key Result (ผลลัพธ์/การวัดผล)	
							สสอ.ตาพระยา	รพ.ตาพระยา	PCU/NPCU	รพ.สต.		ภาคีเครือข่าย(อสม./สสค./NGO)
1	1.เพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการเมืองสุขภาพดีของจังหวัดสระแก้วที่ประสบความสำเร็จในการสร้างสังคมสุขภาพบนฐานการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนและการมีพันธสัญญาเชิงพื้นที่อย่างเข้มแข็งใน 2.ชุมชน หมู่บ้านมีระบบการจัดการสุขภาพของชุมชนที่เข้มแข็งสมาชิกชุมชน หมู่บ้าน มีวัฒนธรรมสุขภาพที่ยั่งยืน	1.สร้างสังคมสุขภาพบนฐานการสานพลังองค์การมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในระดับนโยบาย และการมีพันธสัญญาเชิงพื้นที่อย่างเข้มแข็งในการร่วมจัดสรรทรัพยากร และร่วมขับเคลื่อนวาระสุขภาพอำเภอ"คนตาพระยาคิดมันว่าสุขภาพดีเป็นหน้าที่ของทุกคน" 2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสุขภาพ และสร้างสรรค่อนามัยสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมสุขภาพของอำเภอให้อึดต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสุขภาพในชุมชนเพื่อสร้างวัฒนธรรมสุขภาพของชุมชน หมู่บ้าน และครอบครัวที่ยั่งยืน 4.ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน ให้ง่ายและครอบคลุมมากขึ้น	1.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ / ตำบล มีการดำเนินงานตามแนวทาง K3 อสม.พัฒนาสู่สมาร์ท อสม. ที่มี คุณภาพ K4 แคนนำสุขภาพในสถานศึกษา มีการดำเนินงานเฝ้าระวังสุขภาพบุคลากร และสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ K5 แคนนำสุขภาพในสถานศึกษาดำเนินงานเฝ้าระวังสุขภาพบุคลากรและสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ K6 อาสาสมัครเฝ้าระวังโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดน มีความเข้มแข็งในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ K7 อปท.ให้ความสำคัญ และสนับสนุนทรัพยากรในงานสาธารณสุข	O1 ภาคีเครือข่ายสุขภาพที่สำคัญ ได้รับการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ผู้ความยั่งยืนด้านสุขภาพ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	1.โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ของภาคีเครือข่ายแต่ละกลุ่ม 2.ประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 4.จัดตั้ง health station 5.ประสานความร่วมมือจาก หน่วยงานภายนอก 6.พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ในการดำเนินงานด้านสุขภาพ	1.อบรม ทบทวน พื้นฟูบทบาท การกิจ ของภาคีเครือข่ายแต่ละกลุ่ม 2.ประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ประชุมถ่ายทอดนโยบายระดับอำเภอสู่ระดับตำบล 4.นิเทศติดตาม ประเมินผล 5.กำหนดชมทรมวันคุณภาพชีวิต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6.พัฒนาระบบการจัดการข้อมูล การคืนข้อมูลสุขภาพ ให้ภาคีเครือข่าย	1.อบรม ทบทวน พื้นฟูบทบาท การกิจ ของภาคีเครือข่ายแต่ละกลุ่ม 2.ประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ประชุมถ่ายทอดนโยบายระดับอำเภอสู่ระดับตำบล 4.นิเทศติดตาม ประเมินผล 5.กำหนดชมทรมวันคุณภาพชีวิต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6.พัฒนาระบบการจัดการข้อมูล การคืนข้อมูลสุขภาพ ให้ภาคีเครือข่าย	1.อบรม ทบทวน พื้นฟูบทบาท การกิจ ของภาคีเครือข่ายแต่ละกลุ่ม 2.ประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ (จัดเก็บ วิเคราะห์ รายงาน เผยแพร่) 4.รายงานข้อมูลด้านสุขภาพ คืนข้อมูลสุขภาพให้กับ ภาคีเครือข่ายในพื้นที่บริการ	1.อบรม ทบทวน พื้นฟูบทบาท การกิจ ของภาคีเครือข่ายแต่ละกลุ่ม 2.ประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำระบบข้อมูลของภาคีเครือข่าย 4.รายงานข้อมูลด้านสุขภาพ คืนข้อมูลสุขภาพให้กับ ภาคีเครือข่ายในพื้นที่บริการ	1.อบรม ทบทวน พื้นฟูบทบาท การกิจ ของภาคีเครือข่ายแต่ละกลุ่ม 2.ประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนภาคีเครือข่ายที่รับผิดชอบ 4.รายงานข้อมูลด้านสุขภาพ คืนข้อมูลสุขภาพให้กับ ภาคีเครือข่ายในพื้นที่บริการ	1.ร่วมขับเคลื่อนตามประเด็นที่สำคัญ	1.พขอ. และ พชต. มีการขับเคลื่อน ตามแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.ภาคีเครือข่ายทุกกลุ่มมีศักยภาพในการดำเนินงานด้านสุขภาพในบทบาทที่เกี่ยวข้อง 3.อสม.พัฒนาสู่สมาร์ท อสม. ที่มี คุณภาพ